

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๑๘๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๙๖๖
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือกรมการท้องถิ่น ที่ กก ๐๔๐๒/๔๓๑๓
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในระดับพื้นที่และมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ของต่างประเทศในประเทศไทย ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ไว้แล้ว ควรใช้หลักเกณฑ์เดิมของหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นหลัก แต่หากมีการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด หน่วยงานที่อนุญาตให้ถ่ายทำภาพยนตร์ควรเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้การถ่ายทำภาพยนตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจผู้สร้างภาพยนตร์และคณะถ่ายทำให้อยากเข้ามาท่องเที่ยวหรือถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่อีกครั้ง อันจะก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/๒. ในการจัดทำ...

๒. ในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายภาพยนตร์ในพื้นที่ เนื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างประเทศมีเพียงเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายภาพยนตร์ในพื้นที่ ให้ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในรายการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขออนุญาตในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทุกจังหวัด หรือกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว โทร ๐-๒๑๔๑-๓๑๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน โทร ๐๘๑ - ๔๐๓๕๖๘๓